

VIỆC LÀM GIÚP VIỆC NHÀ THEO GIỜ

Xin chào các bạn, tôi là hạnh trưởng phòng nhân sự của công ty giúp việc nhà giàu khác. Hôm nay tôi sẽ trả lời cho các bạn một số câu hỏi mà các bạn thường hay xuyên gửi về cho công ty chúng tôi nhất đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là từ công ty tuyển dụng nhân viên như thế nào thì trước tiên trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn công ty chúng tôi chuyên tuyển dụng nhân viên giúp việc nhà, làm công việc gì, tập văn phòng chăm bé, người lớn tuổi và các công việc nội trợ mà khi em chúng ta thường hay làm và để trả lời câu hỏi tuyển dụng nhân viên như thế nào thì tôi cũng xin trả lời các bạn như. Sao cho dù bạn là ai, là công nhân và sinh viên là nội trợ bán hàng, thậm chí các bạn là nhân viên văn phòng, giáo viên hay là điều dưỡng làm trong nhà hàng, quán ăn đi chẳng nữa thì nếu như các bạn có thời gian trống, các bạn có đến công ty chúng tôi đăng ký thời gian làm việc, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc theo như thời gian trống của các bạn. Câu hỏi tiếp theo, công ty có đào tạo nghiệp vụ hay không thì xin trả lời. Các bạn công ty chúng tôi luôn luôn khi khi mà dẫn các bạn vào làm việc, chúng tôi sẽ đào tạo các bạn một cách bài bản và một chuyện một cách chuyên nghiệp nhất để khi các bạn bước ra khỏi công ty và đến tay khách hàng, làm các bạn đủ tự tin để làm việc và nhà khách hàng. Câu hỏi tiếp theo, nhân viên có phải đóng phí hay thu cọc gì không thì tôi sẵn sàng trả lời, các bạn làm bên công ty chúng tôi không thu phí thuốc động gì cả. Khi các bạn đến công ty chúng tôi, các bạn lập hồ sơ. Chúng tôi đào tạo các bạn và các bạn chỉ cần mua đồng bộ đi làm mà thôi. Câu hỏi tiếp theo về lợi của các bạn được gì khi là nhân viên của công ty chúng tôi? Tôi xin trả lời, các bạn khi làm là nhân viên của công ty chúng tôi thì công ty chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn nhận việc. Để các bạn tăng thêm thu nhập. Và miễn sao các bạn có thời gian chóng, các bạn có thể được quyền chọn ca phù hợp với cái thời gian trống của mình. Tiếp theo nhân viên đi làm có phải tuân thủ theo y tế hay không thì câu này hầu như là các bạn nào cũng có hội đặt câu hỏi vấn đề này. Và như các bạn đã biết thì các bạn đi làm bất kỳ đâu, các bạn cũng phải làm việc theo quy định của quy chế của công ty đó. Thứ nhất là các bạn. Làm việc với có một cái quy chế, quy định thì các bạn biết được cái giới hạn cũng như là quyền lợi của mình trong công ty đó. Thì khi mà các bạn đã tuân thủ đúng theo quy định của công ty đó thì 2 bên cùng hợp tác với nhau trên tinh thần tự nguyện và cùng có lợi. Tiếp theo người giúp việc, nếu như tôi không biết chữ không có= cách không biết dùng

điện thoại thì có được nhận hay không thì tôi cũng xin trả lời các bạn như thế này. Công ty chúng tôi luôn chào đón tất cả các bạn, cho dù các bạn có thuộc trình độ thấp hay là cao hay là thậm chí người lại không biết chữ được nữa thì công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nào mà có cái điều kiện khó khăn, miễn sao các bạn có ý muốn đi làm, muốn kiếm tiền, muốn tự giải quyết một số hạt trong gia đình của các bạn thì chúng tôi đều đón nhận hết. Và hỗ trợ một cách nhiệt tình nhất. Và tiếp theo. Cô đang lớn tuổi thì tôi có được nhận hay không thì xin thưa với các bạn, miễn sao các bạn thuộc lên cái độ tuổi mà trong tuổi lao động là từ 18 tới 55 thì chúng tôi đều nhận xây dựng hết một số chia sẻ riêng ngoài lề. Đây là kinh nghiệm dành cho những chị em mà đi xin việc thì các bạn thứ nhất là tâm lý của các bạn là sợ sợ sợ, vấn đề là không biết là công ty có làm được hay không thì tôi cũng xin nói với các bạn như thế này, các bạn cứ yên tâm khi đến với công ty chúng tôi. Quản lý của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn một cách nhiệt tình nhất nếu như các bạn còn thắc mắc vấn đề gì, hoặc là sợ sợ con lo sợ cực kì bất kỳ điều gì thì chúng tôi sẽ luôn luôn hỗ trợ và trả lời cho các bạn một cách tỉ mỉ nhất và cũng như là cần thiết nhất để các bạn tự tin khi đi làm và điều các bạn cần là gì các bạn muốn nhưng việc sống nhất và nhận được những công việc ưng ý nhất thì các bạn hãy nhanh nộp hồ sơ và đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho luôn luôn chào đón và sắp xếp cho các bạn những công việc nhanh nhất có thể. Nay giờ tôi đã cũng đã trả lời cho các bạn một số câu hỏi mà các bạn thường hay gọi cho chúng tôi và để đặt câu hỏi thêm các bạn có thể comment bên dưới và hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, tôi sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng, xin chúc sức khỏe các chị em và chúc cho chị em luôn luôn được mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Xin chào các bạn